
sþ. 731. Fyrirspurn [436. mál]
til iðnaðarráðherra um framhald samningaviðræðna við Alusuisse.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

1. Hvað hefur gerst í samningaviðræðum ríkisstjórnarinnar og Alusuisse í samræmi við bréf
um samkomulag frá 5. nóvember 1984?

2. Hver er staðan í samningum varðandi fyrirhugaðar breytingar áframleiðslugjaldi Ísals
sem aðilar ætla að leitast við að ljúka "eigi síðar en hinn 1. júní 1985" og hvaða
breytingum stefnir ríkisstjórnin að varðandi skattgreiðslukerfi álversins?

3. Hvenær afhenti ríkisstjórnin Alusuisse bréf um fyrirhuguð kjör og skilmála varðandi
stækkun álbræðslunnar, hverjir eru þessir skilmálar og hver er staðan í samningum um
stækkun álversins?


